

สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

หน่วยภาพนิ่ง

วันที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน	ปริมาณ	หน่วย	งาน	ผลดำเนินงาน	อ้างอิง	ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
1							
2							
3	จัดทำบันทึกส่ง TOR แผนปฏิบัติการ และข้อตกลง 1/2558	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ต.ค./PDCA/สรุป	3	เรื่อง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำบันทึกข้อความส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ต.ค./PDCA/สรุป	1	เรื่อง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำนักงานเลขานุการ	3	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
4	ประชุมกรรมการบริการวิชาการ/ทำบุญศิลปวัฒนธรรม	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์แบบค่าเล่าเรียนบุตร	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดพิมพ์ใบสัญญาซื้อขายเงินค่าเล่าเรียนบุตร	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
5	บริการสืบค้นข้อมูลภาพ (กรณีกิจพระเทพฯ ที่ ม.อุบลฯ)	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำวิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
6	จัดทำวิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	บริการข้อมูลภาพ อ.วรรณวล	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
7	จัดทำสถิติวิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	จัดทำฐานข้อมูล PCD 172	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	ดำเนินงานแจกแบบสอบถามวิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	ดำเนินการออกแบบ ปก DVD "พิพิธภัณฑ์สถานพื้นบ้านในอีสาน"	1	แบบ/แผ่น	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
8	บันทึกภาพงานเดิน ไร่วัดหนองป่าพง	179	ภาพ	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย	22940	

9									
10	ช่วยผลิตสื่อการสอน "เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม"	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	ออกแบบ/สำเนา ปก DVD งานเดินไปวัดหนองป่าพง	1	แบบ/แผ่น		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
11	ช่วยผลิตสื่อการสอน "มินิเวทย์"	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
12	ประชุมฝ่ายถ่ายภาพผลิต ปริณญาบัตร 2556	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	สืบค้นภาพประกอบวิถีทัศนคติผู้มีจิตศรัทธา	1	ครั้ง		งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	สแกนใบขอใช้บริการผลิตสื่อการสอน	2	แผ่น		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
13	สืบค้นภาพประกอบวิถีทัศนคติผู้มีจิตศรัทธา	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จัดทำฐานข้อมูล/ออกแบบ/สำเนา PCD 173	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
14	ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	Big Cleaning day	1	ครั้ง		งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	กิจกรรมกีฬาเปตอง	1	ครั้ง		งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
15									
16									
17	ประชุมกรรมการความเสี่ยง	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	ตอบแบบสอบถามความเสี่ยง	2	ชุด		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จัดทำวิจัยสถาบัน	1	ครั้ง		งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
18	จัดทำวิจัยสถาบัน (แจกแบบสอบถาม/วิเคราะห์ผลทางสถิติ)	1	ครั้ง		งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	บริการข้อมูลภาพกรรมการสภา/ผู้บริหาร (งาน ปชส.)	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
19	ประชุมกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายพัสดุ 2557	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	ประชุมฝ่ายเทคโนโลยีฯ	1	ครั้ง		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
20	จัดส่งไฟล์บทความ "การเขียนเอกสารอ้างอิงผลงานเชิงวิชาการ"	8	คน		งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	จัดทำวิจัยสถาบัน	1	ครั้ง		งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ			

21	สแกนคำสั่ง	7	แผ่น	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	เผยแพร่บทความทางเว็บไซต์ "การเปรียบเทียบ Desktop"	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		(ไม่แสดงผลทางเว็บไซต์)
	รวมกิจกรรมกีฬาสำหรับวิทยบริการ	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
22							
23							
24	ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการจำหน่ายพัสดุ	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำวิจัยสถาบัน	1	ครั้ง	งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
25	จัดทำวิจัยสถาบัน/วิเคราะห์จัดพิมพ์เนื้อหา	1	ครั้ง	งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
26	ออกแบบ/จัดทำ คู่มือขั้นตอนรับนักศึกษาใหม่ด้านฝ่ายเทคโนโลยี	1	ครั้ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
27	ร่วมติดตั้ง CCTV พระราชทานปริญญาบัตร 2556	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	บริการข้อมูลภาพเก่าเก่า อ.วรรณวล (กองแผนงาน)	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย	22956	
28	จัดทำวิจัยสถาบัน/วิเคราะห์จัดพิมพ์เนื้อหา	1	ครั้ง	งานเชิงพัฒนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
29	ร่วมติดตั้ง/ทดสอบสัญญาณ CCTV ปริญญาบัตร 2556	1	ครั้ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
30	บันทึกภาพซ่อมปริญญาบัตร	32	ภาพ	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		



(นายสุรชัย ศรีใส)
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ข้าราชการพิเศษ

(นายเทวิน ศรีดาโคตร)
 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

ที่	กิจกรรม/ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน (CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
๑	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลิตสื่อ ๒ เดือน ต่อ ๑ เรื่อง	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๒	โครงการช่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๓ ครั้ง ใน ๑ รอบประเมิน (ด้านความพึงพอใจ)	มีการดำเนินการ ๒ เรื่อง	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-
๓	บันทึกภาพนิ่งบุคคล กิจกรรมอื่นๆ	มีการดำเนินงานทุกเดือน	มีการดำเนินการ ๒ ครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	กล้องมีการเสื่อมสภาพของเลนส์ อยู่ระหว่างรอการจัดซื้อกล้องใหม่
๔	โครงการให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพ/พิมพ์ปก/สำเนา CD/DVD ภาพนิ่ง	มีการดำเนินงานทุกเดือน	มีการดำเนินงาน ๕ ครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
๕	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพนิ่งเพื่อการสืบค้น	มีการดำเนินงานทุกเดือน	มีการดำเนินการ ๒ ครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
๖	ร่วมติดตั้ง UBU CATV /CCTV	ร่วมดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ CCTV	มีการดำเนินการ ๒ ครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	-
๗	โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการรายเดือน/PDCA	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ PDCA ทุกเดือน	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุป	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน/PDCA/สรุป ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	-

ที่	กิจกรรม/ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
๘	โครงการร่วมประชุม ประจำเดือนในฝ่ายฯ	มีการประชุมทุกเดือน	มีการประชุมฝ่ายเทคโนโลยี ๑ ครั้ง	รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย	-
๙	โครงการอบรม ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง	มีการอบรม ประชุมตาม วาระที่กำหนด	มีการดำเนินงาน ๔ ครั้ง	ร่วมประชุมกรรมการทั้ง ๔ ชุด	-
๑๐	โครงการวิจัยสถาบัน	มีการดำเนินงานทุกเดือน	ดำเนินการ ๘ ครั้ง	อยู่ระหว่างการพิสูจน์อักษร	น่าจะมีการพิจารณาเพิ่มค่า คະແນນໃຫ້ມາກຂຶ້ນ ໂດຍ ຕໍານຶ່ງຄືງຄວາມຍາກງ່າຍຂອງງານ
๑๑	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาสำนักวิทยบริการเชิง ประจักษ์	มีการเข้าร่วมกิจกรรมเดือน ละ ๑ ครั้ง	ร่วมประชุมผู้บริหารพบ บุคลากร ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๗	เข้าร่วมประชุมรับฟังเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับสำนักวิทยบริการตามวัน เวลาที่กำหนด	-

สรุปผลการดำเนินงาน PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗	๑๑ งาน/หัวข้อ
ผลการดำเนินงานตามแผนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗	๑๐ งาน/หัวข้อ
คิดเป็นร้อยละ	๙๐.๙๐

สรุปสถิติการปฏิบัติงาน ประจำปีเพื่อตอนพฤศจิกายน 2557

หน่วยภาพนิ่ง

ชื่อ นายสุรัชย์ ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	บันทึกภาพประชุม/อบรม/สัมมนา	211	ภาพ	
2	สแกนภาพ	1	ครั้ง	
5	บริการข้อมูลภาพ	5	ครั้ง	
6	สำเนา CD/DVD ภาพ	2	แผ่น	
8	ออกแบบ/พิมพ์แผ่น CD	3	แผ่น	
10	ผลิตสื่อการเรียนการสอน	0	ครั้ง	
11	ช่วยเหลือการเรียนการสอน	2	เรื่อง	
12	จัดทำฐานข้อมูลภาพนิ่ง	2	ครั้ง	
13	จัดทำวิจัยสถาบัน	8	ครั้ง	
14	จัดส่งเผยแพร่บทความวิชาการ "การเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานเชิงวิชาการ"	1	ครั้ง	
15	จัดส่งเผยแพร่บทความวิชาการ "การศึกษาข้อดีและข้อจำกัดของการผลิตสื่อ e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author"	1	ครั้ง	(เว็บไซต์โน้ท)
16	อื่นๆ (ระบุ)			
	1. ออกแบบ/จัดพิมพ์สินค้ากับผลิตภัณฑ์ใหม่	1	ครั้ง/แบบ	
	2. ร่วมคณะกรรมการชุดต่างๆ	4	ครั้ง	
	3. ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร	1	ครั้ง	
	4. จัดพิมพ์แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา/ค่าเล่าเรียน/สัญญาพิมพ์เงิน	1	เรื่อง	
	5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเดือน ต.ค./PDCA/สรุปสถิติการปฏิบัติงาน	1	เรื่อง	
	6. ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสำนักวิทยบริการ/Big Cleaning day	1	ครั้ง	